

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 8 ราย (28 กันยายน 2566)

นำเสนอเมื่อ : 18 ต.ค. 2566

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๘ ราย ได้แก่

- วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
 - วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย
 - วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย

ครูบ้านนอกดอทคอม ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๘ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ๖ ๑๗/๒๕๕๒ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑) นายสมมาตร เอียดนิม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) โดยใช้อาชีพเป็นฐานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ๒. การประเมินโครงการกิจกรรมองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยขอนแก่น)

๒) นายอภิรมย์ สินชุม โรงเรียนเมืองคง สพม.นครราชสีมา (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเป็นสถานศึกษา ปลอดภัยเสถียรและอบายมุข โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม ๒. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม)

๓) นางณัฐพร ฉิมพาลี โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพบ.ชัยนาท (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การวิจัยและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของบุคลากรครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวัดศรีสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ๒. การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท)

หลักเกณฑ์ฯ ๖ ๒๑/๒๕๖๐ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่

นายนราวุธ สีหะวงษ์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีมุกดาหาร (ผลงานทางวิชาการ คือ การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนรู้ฝึกทักษะด้วยตนเอง เรื่อง “งานสำรวจให้ระดับพื้นที่ลาดเอียง (Slope)” รหัสวิชา ๒๐๑๐๖ - ๒๐๐๗ ชื่อวิชาการระดับเพื่อการก่อสร้าง (Leveling For Construction) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีมุกดาหาร พร้อมเอกสารประกอบ)

หลักเกณฑ์ฯ ๖ ๑๒/๒๕๖๔ มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑) นายมงคล รุณธาดู สพบ.อุดรดิตถ์ เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ รายงานผลการพัฒนาหลักสูตร ระดับท้องถิ่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต ๑ โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม)

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.